



BỘ CÔNG THƯƠNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**THƯ CHÚC MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2021**

Thân gửi: Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức
và người lao động các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Bộ

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021, thay mặt Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi thân ái gửi đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Bộ lời chúc mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Tôi vui mừng được biết, năm học 2020 - 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống xã hội, song các Trường đã kịp thời điều chỉnh, triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp để thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao và kế hoạch năm học đề ra”, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Công Thương. Thay mặt Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Bộ đã đạt được trong năm học vừa qua.

Năm học mới 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và kinh tế số đang diễn ra trên toàn thế giới, đại dịch Covid-19 được dự báo có thể còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, tôi đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách có liên quan về đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; đổi mới đồng bộ cả về nội dung, chương trình và phương thức, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, góp phần tạo nên nguồn nhân lực có chất lượng, có kỹ năng và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp nền tảng trong giai đoạn tới, làm cơ sở thúc đẩy các ngành công nghiệp và kinh tế khác phát triển theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên tinh thần đó, tôi tin tưởng và mong muốn rằng: Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức và người lao động tại các trường thuộc Bộ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu, đạt được những thành tích cao hơn nữa trong năm học mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ và của ngành Công Thương.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

TS. Nguyễn Hồng Diên
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng
Bộ trưởng Bộ Công Thương